



Cùng nhau An toàn hơn (Safer Together):

Hướng dẫn về quyền hạn và biện pháp bảo vệ dành cho người
LGBTIQA+ ở Úc và lutruwita/Tasmania



LGBTIQA+ chỉ sự đa dạng về giới tính và khuynh hướng tình dục cũng như những thay đổi bẩm sinh của các đặc điểm giới tính. Quét mã QR hoặc truy cập www.agmc.org.au/resources-support/lgbtiq_terminology để tìm hiểu thêm về thuật ngữ LGBTIQA+ bằng ngôn ngữ của quý vị.

Ở Úc, việc đối xử bất công hoặc tồi tệ với ai đó vì xu hướng tính dục, bản dạng và biểu hiện giới tính hoặc đặc điểm giới tính của họ là phạm pháp. Phân biệt chủng tộc và bài ngoại cũng là phạm pháp. Thật đáng tiếc, những hình thức phân biệt đối xử này vẫn có thể xảy ra bất chấp luật pháp.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quát về các biện pháp bảo vệ pháp lý, nơi tiếp cận hỗ trợ và cách khiếu nại nếu quý vị bị phân biệt đối xử.

Các quyền hạn và biện pháp bảo vệ hợp pháp của Úc và Tasmania:

1. Việc phân biệt đối xử vì xu hướng tính dục, bản dạng và biểu hiện giới tính, sự khác biệt bẩm sinh về đặc điểm giới tính, chủng tộc và những yếu tố khác là trái pháp luật. Những biện pháp bảo vệ này được quy định trong Đạo luật Chống Phân biệt Đối xử năm 1998 (Tas), Đạo luật Nhân quyền (Hành vi Tình dục) và Đạo luật Sửa đổi về Phân biệt Đối xử Giới tính năm 2013.

2. Người trưởng thành trong các mối quan hệ đồng giới và khác giới có quyền bình đẳng như các cặp đôi 'sống chung không hôn thú' (de-facto). Họ có quyền đăng ký quan hệ, kết hôn, sinh con, nhận con nuôi và mang thai hộ. Các quyền này được quy định trong nhiều luật khác nhau bao gồm Đạo luật Quan hệ 2003 (Tas), Đạo luật Nhận con nuôi 1988 (Tas) và Đạo luật Sửa đổi Hôn nhân 2017.

Đồng minh của LGBTIQA+

- Đồng minh là những người có thể không nhận mình là LGBTIQA+ nhưng ủng hộ và đứng lên bảo vệ cho những người LGBTIQA+ trong cộng đồng.
- Điều này có thể là quý vị, hỗ trợ gia đình và bạn bè của mình để tiếp cận sự trợ giúp, hoặc đứng lên bảo vệ họ khi họ bị phân biệt đối xử.
- Điều quan trọng là mọi người phải tự tìm hiểu về các vấn đề và thử thách mà người LGBTIQA+ phải đối mặt và cố gắng là những người ủng hộ tích cực.

Hỗ trợ để khiếu nại:

- Quý vị có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử với Cơ quan Cơ hội Bình đẳng Tasmania (Equal Opportunity Tasmania).
- Trung tâm Nguồn lực Di dân Tasmania (Migrant Resource Centre Tasmania) (toàn tiểu bang) và
- Working It Out (toàn tiểu bang) cũng có thể hỗ trợ quý vị khiếu nại bất kể tình trạng thị thực hoặc di trú của quý vị.

Dịch vụ hỗ trợ:

Working It Out: các dịch vụ thông tin, hỗ trợ và vận động miễn phí cho tất cả những người LGBTIQA+ và gia đình họ. Toàn tiểu bang. www.workingitout.org.au

Cơ quan Cơ hội Bình đẳng Tasmania: thực thi Đạo luật Chống Phân biệt Đối xử (Tas) đối với bất kỳ ai đang sống tại hoặc đến thăm Tasmania. www.equalopportunity.tas.gov.au

QLife: Hỗ trợ và giới thiệu đồng đẳng LGBTIQA+ ẩn danh và miễn phí dành cho mọi người trên khắp nước Úc. QLife có thể sử dụng thông dịch viên. Tất cả mọi người đều có thể tiếp cận QLife bất kể tình trạng thị thực và di trú của họ. www.qlife.org.au

Nhân viên Liên lạc của Cảnh sát cho LGBTIQA+ (LGBTIQA+ Police Liaison Officers): cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ riêng cho người LGBTIQA+ về tội phạm và hành vi phạm tội, đồng thời đảm bảo các báo cáo cho cảnh sát được xử lý một cách thích hợp. www.police.tas.gov.au/what-we-do/lgbti-liaison-officers

Dịch vụ Pháp lý cho Người tị nạn Tasmania: cung cấp hỗ trợ pháp lý cho bất kỳ ai sống ở Tasmania muốn nộp đơn xin thị thực bảo vệ trên cơ sở là người LGBTIQA+. www.trls.org.au

Trung tâm Nguồn lực Di dân Tasmania: cung cấp hỗ trợ định cư bảo mật cho các cá nhân, gia đình và thanh thiếu niên. www.mrctas.org.au

Chương trình này được hỗ trợ bởi:

